



ขน. ร.ร. อ. เค.
 คน. นพ. ICT. ทส.น.

ข้าพเจ้าขอเรียนขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๒๒๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ชุด

ด้วย มีหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย: พลิกวิกฤต Covid - ๑๙ เป็นโอกาสของประเทศไทย จาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

๒. การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๙ จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากข่าวสารกิจกรรม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอกดังกล่าวข้างต้น ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พิเศษ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัชช ๒๐.๘๐๖.๒๓๑




รพช.แจ้งว่าแผนผังไม่เข้ารูป
ขอสารขอบคุณทางเขตที่เอื้อเฟื้อ
ดีใจมากที่ช่วยประชาสัมพันธ์และ
รพช.ได้มาในเร็ววัน
เพ็ญจิตต์ ๒๕๖๔

20 ส.ค. ๖๔

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๕

เอกสารประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก

เรื่องที่	เรื่อง	ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
๑	การประชุมสัมมนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย: พลิกวิกฤต Covid - ๑๙ เป็นโอกาสของประเทศไทย จาก สำนักงานสถาบันนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ อว ๖๒๐๑/ว๑๙๙๐	 <p>QR Code รายละเอียดโครงการ</p>
๒	การประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๙ จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ อว. ๘๔๒๒/๑๓๔๙๐	 <p>ลงทะเบียนอบรมผ่าน QR Code</p>
๓	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๒๑๕๔๐	 <p>QR Code สื่อประชาสัมพันธ์</p>

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่คิวอาร์โค้ด